

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ผู้มาประชุม จำนวน ๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติศักดิ์ กลั๊บัง	ประธานสภาฯ	กิตติศักดิ์ กลั๊บัง
๒	นายประมินทร์ เพ็ชรรักษ์	รองประธานสภาฯ	ประมินทร์ เพ็ชรรักษ์
๓	นายภูวิศ เพ็งรัตน์	ส.อบต. ม.๑	ภูวิศ เพ็งรัตน์
๔	นายสมุทร บุญประสพ	ส.อบต. ม.๒	สมุทร บุญประสพ
๕	นายประเวทย์ เปร็ดพร้อม	ส.อบต. ม.๓	ประเวทย์ เปร็ดพร้อม
๖	นายเทวัญ ชูเชิด	ส.อบต. ม.๔	เทวัญ ชูเชิด
๗	นายฐปกร เองหิ้น	เลขานุการสภาฯ	ฐปกร เองหิ้น

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายไพโรจน์ ดินแดง	นายก อบต.	ไพโรจน์ ดินแดง
๒	นายสมยศ หัยงกุล	รองนายก อบต.	สมยศ หัยงกุล
๓	นายวันชัย กลั๊บัง	รองนายก อบต.	วันชัย กลั๊บัง
๔	นางสาวกรทิพย์ เอ็งล่อง	เลขานุการนายก อบต.	กรทิพย์ เอ็งล่อง
๕	นางวารุณี ดินแดง	ผู้อำนวยการกองคลัง	วารุณี ดินแดง
๖	นายพิเชษฐ์ ไชยคชบาล	หัวหน้าสำนักปลัด	พิเชษฐ์ ไชยคชบาล
๗	นางสาวณิชากา จันทโรทัย	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ณิชากา จันทโรทัย
๘	นายผดุงศักดิ์ สิทธิดำรงค์	นิติกรปฏิบัติการ	ผดุงศักดิ์ สิทธิดำรงค์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงชื่อไว้ปรากฏว่ามีสมาชิกมาประชุม จำนวน ๖ คน มีผู้เข้าประชุมประชุม จำนวน ๘ คน เป็นอันว่าครบองค์ประชุม แล้วให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม โดยนายกิตติศักดิ์ กลับฉิ่ง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อครบองค์ประชุมจึงได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภา ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมทั้งได้แจ้งเหตุผลความสำคัญและความจำเป็นของการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายไพโรจน์ ดินแดง
นายก อบต.เขาทอง

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

กระผมขอเรียนแจ้งรายงานความคืบหน้า เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น สำหรับตำบลเขาทอง ขณะนี้สำนักงานป่าไม้ได้แจ้งมาจำนวน ๒๔ โครงการ ซึ่งพร้อมที่จะลงไปตรวจสอบร่วมกัน แต่ยังไม่มีการกำหนดวัน เวลา ที่ชัดเจน

นายสมยศ หัยงกุล
รองนายก อบต.เขาทอง

กระผมขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลางตำบลเขาทอง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และฝากทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ

นายวันชัย กลับฉิ่ง
รองนายก อบต.เขาทอง

กระผมขอรายงานความคืบหน้าเรื่องการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการท่าเรือในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีการจัดระเบียบพื้นที่โดยมีการจัดทำป้ายบอก ป้ายเตือนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย กำหนดโซนพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมไม่รบกวนและกำลังทบทวนเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงอัตราค่าบริการจอดเทียบเรือ และเตรียมความพร้อมในเรื่องของพนักงานผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

- ตามรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบไปแล้ว และได้จัดทำสำเนาแจกให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูแล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม(จำนวน ๖ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

ประธานสภา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

ในวาระนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

นายสมยศ หัยกุล
รองนายก อบต.

ตามที่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้มีมติเห็นชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้รับการอนุมัติประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

ขณะนี้อำนาจการบริหารส่วนตำบลเขาทอง มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ขึ้น

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ยังไม่ครอบคลุมและความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตำบลเขาทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชอยภูม หมู่ที่ ๔

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๕๐,๕๐๐.- บาท

เหตุผลและความจำเป็น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากขึ้น
- เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหญิงแดง หมู่ที่ ๔

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๔๐,๑๐๐.- บาท

เหตุผลและความจำเป็น

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านการคมนาคม ขนส่งและการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกมากขึ้น
- เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองจากถนนลูกรัง
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ ๓

โดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท

เหตุผลและความจำเป็น

- เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และการระบายน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดความเดือดร้อนของประชาชนในบริเวณดังกล่าว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประชุมขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

๕.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหญิงแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๔๐,๑๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ชี้แจงระเบียบฯ ด้วยครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐,๒๔๔,๒๒๓.๘๔ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์) ดังนั้นยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒๒,๘๙๔,๒๒๓.๘๔ บาท (ยี่สิบล้านสองพันแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีบสี่สตางค์)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ

นายสมยศ หัยกุล

รองนายก อบต.เขาทอง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองทุกท่าน
กระผม นายสมยศ หัยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้รับ
มอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด

ด้วยได้รับการร้องทุกข์จากนักเรียนและพี่น้องประชาชนให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนและลดปัญหาฝุ่นละออง

จึงขอเสนออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหญิงแดง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว
๑๐๒.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๔๐,๑๐๐.- บาท
(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ชี้แจง มีท่านใด
ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามอีก ผมจะขอมติที่
ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ไม่มาประชุม - เสียง

๕.๓ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว (ท่าเรือใหม่) วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐
เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ชี้แจงระเบียบ
ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐,๒๔๔,๒๒๓.๘๔ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์) ดังนั้นยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒๒,๘๙๔,๒๒๓.๘๔ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ

นายสมยศ หัยกุล
รองนายก อบต.เขาทอง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองทุกท่าน กระผมนายสมยศ หัยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด

ด้วยได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ให้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบบระบายน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว

จึงขอเสนออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว (ท่าเรือใหม่) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลั่นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑,๗๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ชี้แจง มีท่านใด
ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามอีก ผมจะขอ
ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ไม่มาประชุม - เสียง

๕.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ขอยกฯ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐
เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๕๐,๕๐๐.- บาท (หกแสนห้า
หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ชี้แจงระเบียบ
ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกั้นไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐,๒๔๔,๒๒๓.๘๔ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์) ดังนั้นยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒๒,๘๙๔,๒๒๓.๘๔ บาท (ยี่สิบล้านสองพันแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ

นายสมยศ หัยกุล

รองนายก อบต.เขาทอง

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองทุกท่าน กระผม นายสมยศ หัยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด

ด้วยได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนและลดปัญหาฝุ่นละออง

จึงขอเสนออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยภูผา ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๖๕๐,๕๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ชี้แจง มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามอีก ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ไม่มาประชุม - เสียง

๕.๕ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ กว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๔.๙๐ จำนวน ๒ ป้าย บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ชี้แจงระเบียบฯ ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้งบดุล ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐,๒๔๔,๒๒๓.๘๔ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์) ดังนั้นยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๒๒,๘๙๔,๒๒๓.๘๔ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันสี่พันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ

นายสมยศ หัยกุล

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองทุกท่าน กระผม นายสมยศ หัยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงรายละเอียด

รองนายก อบต.เขาทอง

ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จะดำเนินการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น

จึงขอเสนออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ กว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๔.๙๐ จำนวน ๒ ป้าย บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ชี้แจง มีทาง
ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามอีก ผมจะขอ
ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ไม่มาประชุม - เสียง

๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๕.๖.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทค่าจัดทำโปสเตอร์ จำนวน ๒ ตัว
งบประมาณ ๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.๖.๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทค่าจัดทำฉากหลังพร้อมฐาน
(backdrop) ฉากหลัง ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร ฐาน ขนาด
กว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-
บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๕.๖.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทค่าจัดซื้อเสตนดอกไม้ จำนวน ๔
อัน งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.๖.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทค่าจัดซื้อกระดาษโรมัน จำนวน ๔
อัน งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕.๖.๕ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน ๓
ตัว งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมยศ หัยกุล

รองนายก อบต.เขาทอง

กระผมนายสมยศ หัยกุล ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทอง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ให้แถลง
ยุติ ครับ

หลักการ

ขอเสนออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังต่อไปนี้

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่	โอนลด
<p>(รายการที่ ๑) <u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>ประเภท</u> ค่าจัดทำโปสเตอร์ <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๔๗,๐๐๐ บาท (สีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ สำหรับใช้ในองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๒ ตัว</p>	<p><u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> บุคลากร <u>หมวด</u> เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) <u>ประเภท</u> เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓,๐๕๐,๓๔๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน</u> ๒,๘๒๘,๑๔๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>โอนลดในครั้งนี</u> ๔๗,๐๐๐ บาท (สีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) <u>คงเหลือหลังโอน</u> ๒,๗๘๑,๑๔๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบ บาทถ้วน)</p>
<p>(รายการที่ ๒) <u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>ประเภท</u> ค่าจัดทำฉากหลังพร้อมฐาน (backdrop) <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำฉากหลังพร้อมฐาน (backdrop)</p>	<p><u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> บุคลากร <u>หมวด</u> เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) <u>ประเภท</u> เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓,๐๕๐,๓๔๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน</u> ๒,๗๘๑,๑๔๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบ บาทถ้วน) <u>โอนลดในครั้งนี</u> ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) <u>คงเหลือหลังโอน</u> ๒,๗๐๑,๑๔๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)</p>

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่	โอนลด
<p>(รายการที่ ๓) <u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>ประเภท</u> ค่าจัดซื้อแสตนด์ดอกไม้ <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแสตนด์ดอกไม้ สำหรับใช้ในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๔ อัน</p>	<p><u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> บุคลากร <u>หมวด</u> เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) <u>ประเภท</u> เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓,๐๕๐,๓๔๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน</u> ๒,๓๐๑,๑๔๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>โอนลดในครั้งนี้</u> ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) <u>คงเหลือหลังโอน</u> ๒,๒๖๒,๑๔๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)</p>
<p>(รายการที่ ๔) <u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน <u>ประเภท</u> ค่าจัดซื้อกระถางโรมัน <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระถางโรมัน สำหรับใช้ในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๔ อัน</p>	<p><u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบ</u> บุคลากร <u>หมวด</u> เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) <u>ประเภท</u> เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓,๐๕๐,๓๔๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน</u> ๒,๒๖๒,๑๔๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>โอนลดในครั้งนี้</u> ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) <u>คงเหลือหลังโอน</u> ๒,๒๒๓,๑๔๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)</p>

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่	โอนลด
(รายการที่ ๕) <u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบบุ</u> ลงทุน <u>หมวด</u> ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ <u>ประเภท</u> ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๔๒,๐๐๐ บาท (สีหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร สำหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๗ ตัว	<u>แผนงาน</u> บริหารงานทั่วไป <u>งาน</u> บริหารทั่วไป <u>งบบุ</u> บุคลากร <u>หมวด</u> เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) <u>ประเภท</u> เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น <u>งบประมาณตั้งไว้</u> ๓,๐๕๐,๓๔๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน</u> ๒,๖๒๓,๑๔๐ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) <u>โอนลดในครั้ง</u> นี้ ๔๒,๐๐๐ บาท (สีหมื่นสองพันบาทถ้วน) <u>คงเหลือหลังโอน</u> ๒,๕๘๑,๑๔๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- รวมโอนเพิ่มเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๔๗,๐๐๐ บาท
- รวมโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๔๗,๐๐๐ บาท

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง มีความประสงค์ที่จะซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว จึงต้องดำเนินการขออนุมัติจากสภา เพื่อโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๓ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ชี้แจง มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดสอบถามอีก ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ไม่มาประชุม - เสียง

๕.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.

ประธานสภาฯ

นายสมยศ หัยกุล

รองนายก อบต.เขาทอง

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองกระบี่
ตามหนังสืออำเภอเมืองกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๗/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทอง ให้จัดส่งข้อมูลการทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยหากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ที่ยังไม่ได้จัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว ขอให้พิจารณาเร่งรัด
การดำเนินการโดยด่วน ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ออกระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองฯ ดังกล่าว จึงขอนำเสนอ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองพิจารณา โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.... ดังนี้

(ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕.....

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการ
ประชุมสมัย.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... จึง
ให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕.....ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕...”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง
ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใด ประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติหรือท้องถิ่น หรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใด และหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบที่ระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้อง ครบถ้วน เป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไป ข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้ง ผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังกล่าว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น สามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อและข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙ ในกรณีที่เทศบาลจัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อเทศบาลได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงาน เพื่อไปดำเนินการตาม

มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ต่อไป

ประธานสภาฯ

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการตามระเบียบข้อ
ตามที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วข้างต้น มีสมาชิกท่านใด
อภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นใด ขอเชิญครับ หากที่ประชุม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ(ร่าง)
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ไม่มาประชุม - เสียง

๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตตำบลเขาทอง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ขอยฎา ๑

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมยศ หัยกุล
รองนายก อบต.เขาทอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้รับแจ้งจากราษฎรหมู่ที่ ๔
บ้านน้ำโครมโครม ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ผ่านนายเทวัญ
ชูเชิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และทางผู้บริหารได้มีคำสั่ง
มอบหมายให้นิติกร ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ในเรื่อง
ดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตขอยฎา ๑ บริเวณบ้านน้ำโครมโครม ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ หากพิจารณายึดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแนว
เขตตำบลในท้องอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ จะอยู่ใน
เขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างตำบลเขาทองและตำบลเขาคราม แต่หากยึดตามข้อมูล
ทะเบียนราษฎร บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ตำบลเขาทอง แต่หากยึดตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นพื้นที่ตำบลเขาคราม จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จากนั้นจะได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามต่อไป

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

กรณีพื้นที่ที่จะทำโครงการถนนคอนกรีตขอยกผา ๑ นั้น หากพิจารณา
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแนวเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ จะอยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง
ตำบลเขาทองและตำบลเขาคราม ซึ่งตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้บัญญัติไว้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อ
ได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็น
กิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เห็นว่า การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยกผา ๑ บริเวณพื้นที่บ้าน
น้ำโครมโครม หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ สามารถที่จะ
ดำเนินการได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๓ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทองพิจารณา

ประธานสภาฯ

ตามที่ผู้บริหารและเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดมาทั้งหมดมีสมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นบ้างขอเชิญครับ หากที่ประชุมไม่มี
ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการดำเนิน
กิจการนอกเขตตำบลเขาทอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแนว
เขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย
การก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยกผา ๑ ขอโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ไม่มาประชุม - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายสมุทฺร บุญประสพ

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

๑. กระผมขอแจ้งเรื่องการการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างถนน ขอให้ทางผู้บริหาร
ช่วยตรวจสอบและดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนด้วยครับ โดยเฉพาะรถบัส รถทัวร์ จะมีความสูงมาก

นายประมินทร์ เพ็ชรรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๒. ขอให้ทางผู้บริหารช่วยดำเนินการก่อสร้างศาลาทำเรือ หมู่ที่ ๒ ด้วยครับ
๑. แจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาซ่อมแซมถนนสายท่าเรือชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ อันตรายในการสัญจรไปมา
๒. เรื่องคุรบายน้ำส่งกลับเหม็น ผากทางผู้บริหารช่วยดำเนินการแก้ไข ด้วยครับ

(ลงชื่อ)

(นายรूपกร เองหิ้น)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ลงชื่อ

(นายเทวัญ ชูเชิด)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายสมุทร บุญประสพ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายภูวิศ เพ็งรัตน์)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

■ การรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ กลับฉิ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง